

Số: 149/BC-UBND

*Tơ Tung, ngày 23 tháng 9 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả 1 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

Thực hiện nội dung Công văn số 92/PVHTT ngày 16/9/2022 của Phòng Văn hoá và thông tin huyện Kbang về việc Kết quả 1 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBND xã Tơ Tung báo cáo kết quả 1 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai kết luận.**

##### **1. Công tác quán triệt, triển khai kết luận của đồng chí Tổng bí thư**

Sau Hội nghị, UBND xã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đã được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

##### **2. Việc xây dựng văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện.**

Sau khi Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra, UBND xã xây dựng các Kế hoạch gồm Kế hoạch tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn xã năm 2022, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND xã tổ chức giải bóng chuyền mở rộng “Chào mừng 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9/1945- 02/9/2022” và xây dựng kế hoạch tổ chức liên hoan công chiêng cuối năm 2022.

Ngoài ra triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn xã qua trên các phương tiện:

Công thông tin điện tử, trên hệ thống Đài truyền thanh xã; qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu...

## **II. Kết quả đạt được**

### **1. Nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ**

Cấp ủy Đảng và Chính quyền xã đã thường xuyên lãnh đạo các cấp các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và đoàn kết phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, Chính quyền cơ sở luôn tăng cường công tác quản lý, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá trên địa bàn, kịp thời nắm bắt, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các văn hoá có nội dung xấu, văn hoá đồi trụy không để xâm nhập vào địa bàn.

Từ Nghị quyết lãnh đạo và chương trình hành động của Đảng ủy, UBND xã đã cụ thể hoá thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng quy ước, hương ước, xây dựng các Kế hoạch về phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, xây dựng các thiết chế về thực thi pháp luật và các cơ chế chính sách về quản lý văn hoá ở địa bàn. Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động việc xây dựng và phát triển văn hoá đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hoá tại xã nhà.

### **2. Công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Phát huy những giá trị văn hóa tạo động lực để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, cơ quan.**

Công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước đoàn kết dân tộc được Đảng ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các cuộc họp của chi bộ, ban ngành, đoàn thể làng; các cuộc họp dân triển khai nhiệm vụ lấy ý kiến nhân dân về nội dung cụ thể nào đó; Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, sách báo; các nội dung tin tức, thông báo, kế hoạch của xã qua hệ thống loa phát thanh xã.

Trong những kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã đều chú trọng phát huy những giá trị văn hóa tạo động lực để thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã nói riêng.

### **3. Kết quả xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn liền với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong mỹ tục và các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người Việt Nam.**

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa trên địa bàn xã còn phải tập trung vào xây dựng môi trường văn hóa, tạo tiền đề cho phát triển về nhiệm vụ xây dựng đạo đức văn hóa con người Việt Nam. Việc xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa trên địa bàn đang từng bước đi sâu vào tiềm thức sinh hoạt đời sống hàng ngày của nhân dân.

Qua việc phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng, thông qua các đợt giao lưu văn hoá nghệ thuật, hội thi, hội thao, hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên đã góp phần không nhỏ trong việc tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy bản sắc dân tộc trên địa bàn xã. Tạo cho nhân dân trên địa bàn có một đời sống

tinh thần lành mạnh phong phú dưới sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền xã đã xây dựng một sân bóng đá và một sân bóng chuyền phục vụ tốt cho tổ chức phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã theo đúng quy định của Bộ VHTT và DL. Bên cạnh đó, hiện nay trên toàn xã đã có 09/10 làng có nhà văn hoá - khu thể thao góp phần phục vụ tốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên toàn xã.

Ngoài các môn thể thao truyền thống hằng năm được tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước nói chung và trên địa bàn xã nói riêng như bóng đá, bóng chuyền và các môn thể thao truyền thống như nén cùn, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố,... được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với phong trào xây dựng làng văn hóa được quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, được nhân dân hưởng ứng phấn đấu xây dựng cho đến nay đạt kết quả, có 1.164/1369 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa cấp xã đạt 85%, có 9/10 làng đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hoá hàng năm.

Cùng với pháp luật, hương ước giúp duy trì an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến khích học hành, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong nhân dân, xoá đói, giảm nghèo, góp phần duy trì và phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống dân tộc. Ngoài ra hương ước còn góp phần thực hiện chính sách dân số, bài trừ các hủ tục và tệ nạn xã hội. Nội dung của hương ước là những nguyện vọng do nhân dân tự đặt ra, được thảo luận, bàn bạc và nhất trí thông qua, phù hợp với pháp luật và phong tục tập quán, lối sống tốt đẹp của nhân dân nên được toàn thể nhân dân tự giác chấp hành.

#### **4. Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa; tiếp thu văn hóa nhân loại**

Xây dựng kế hoạch của UBND xã “Về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2025”. Hàng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Hàng năm đều tổ chức liên hoan văn hóa cộng đồng và nhiều hoạt động như đan lát, dệt thổ cẩm, tổ chức nhiều lễ hội. Thông qua việc tổ chức này để khuyến khích nhân dân tham gia và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong năm 2020 xã đã tổ chức kiểm kê hiện vật cộng đồng Bahnar, hiện nay toàn xã còn có 80 bộ Công chiêng được lưu giữ tại các hộ gia đình của 07 làng đồng bào Bahnar. Trong đó có những hộ còn lưu giữ tới 3,4,5 bộ công chiêng và có tới 60% phụ nữ trong các hộ gia đình dệt thổ cẩm cho gia đình và phục vụ trong các lễ hội của gia đình cũng như trong làng.

Trong những năm qua, ngoài việc giữ gìn, bảo vệ các di sản văn hoá phi vật thể của đồng bào Bahnar như công chiêng, chính quyền xã đã luôn khơi dậy phong trào văn hoá truyền thống của dân tộc, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa Công chiêng Bahnar được truyền thụ cho các thế hệ, hàng năm đều tổ chức đêm liên hoan công chiêng và tổ chức các trò chơi dân gian trong những ngày lễ lớn của đất nước và trong dịp tết cổ truyền dân tộc, duy trì Công chiêng trong các lễ hội dân gian của đồng bào Bahnar như mừng nhà mới, đóng cửa kho, lễ đâm trâu, lễ bỏ mả, theo phong tục vv... Hiện nay trên

địa bàn xã có các đội văn nghệ ở 10 làng, có 07 đội Công chiêng của 07 làng đồng bào Bahnar thường xuyên được duy trì trong các hoạt động lễ hội theo phong tục lành mạnh.

Đặc biệt tham gia nhiều hội diễn công chiêng, hội thi đan lát, tạc tượng do huyện và xã tổ chức đạt nhiều thành tích cao. Nhằm kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc - là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại được sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền qua công tác triển khai bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc hiện nay xã mới 01 đội công chiêng thiếu nhi (tuổi từ 7 đến 15) và 01 đội công chiêng nữ của làng Leng thường xuyên tập luyện và tham gia các buổi giao lưu nhân các dịp liên hoan do tỉnh, huyện, xã tổ chức.

### **5. Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; tôn trọng bảo vệ sự đa dạng của văn hóa dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa trong đời sống của các tầng lớp nhân dân.**

Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hoá là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hoá, của người dân, các dân tộc trên địa bàn; phát triển các phong trào văn hoá sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, bảo đảm sự công bằng. Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những người làm công tác văn hoá.

Quần chúng nhân dân là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển văn hoá, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới. Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hoá là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

### **6. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; đào tạo bồi dưỡng, xây dựng và phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ.**

Công chức Văn hóa - Xã hội xã được UBND xã phân công (phụ trách mảng lĩnh vực Văn hoá - Thông tin) quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn xã.

Về trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Văn hóa (hệ chính quy).

Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Tham gia tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hoạt động trong công tác văn hóa, thể dục thể thao, du lịch khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn xã.

Thông qua tổ chức các Ngày hội văn hoá các dân tộc, tham gia các hội thi hội diễn, Ngày hội du lịch huyện Kbang nhằm quảng bá các lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống, những điệu múa dân gian đặc sắc của dân tộc Bahnar, giới thiệu với du khách và con người xã Tơ Tung.

### **7. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng hoàn thiện thể chế; đầu tư các nguồn lực văn hóa.**

Sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền xã trong những năm qua, để nâng cao đời sống của người dân, UBND xã đã tận dụng nhiều chương trình, dự án có trên địa bàn xã như chương trình Nông thôn mới, chương trình 135 để tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cụ thể như đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và nhà văn hóa, nhà rộng văn hóa cho các làng, tính đến nay đã có 10/10 làng đã được đầu tư.

Nhà văn hóa xã phục vụ tổ chức nhiều hoạt động như hội nghị, tọa đàm, hội thi, hội diễn trong năm.

Tổ chức các hoạt động như tổ chức Đại hội TDTT, Hội Xuân, hội trại hè, liên hoan văn hóa công chiêng, tổ chức bóng đá, bóng chuyền, kéo co, bắn nỏ, hàng năm tăng lên, tạo nên phong trào sinh hoạt VHVN, TDTT sôi nổi, phong phú góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc như công chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng cũng như các lễ hội truyền thống của người Bahnar như lễ hội Đâm trâu, lễ ăn mừng lúa mới, lễ bỏ mả và nhiều lễ hội truyền thống khác được phục dựng tại các nhà văn hóa của các làng.

Điểm bưu điện văn hóa xã luôn hoạt động chuyển phát gồm thư, báo, công văn, bảo hiểm và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Phục vụ đọc sách, báo và truy cập Internet giúp cho nhân dân trên địa bàn xã trong việc tiếp cận trao đổi thông tin.

Hệ thống cụm đài truyền thanh không dây gồm: 16 cụm loa lắp đặt tại 10 làng với 32 loa. Đài truyền thanh xã luôn phát huy hết khả năng trong công tác tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng người dân. Ban Biên tập thường xuyên biên tập tin, bài. Trong khi đó có thông báo hay bản tin khẩn thì phát liên tục để nhân dân nắm bắt thông tin. Đồng thời hằng ngày phát lại chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện. Công tác tuyên truyền qua đài truyền thanh xã là công cụ quan trọng và thiết thực hơn hết để chuyển tải thông tin đến người dân một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất hiện nay.

### **8. Kết quả xây dựng văn hóa Đảng và hệ thống chính trị, kết quả xây dựng môi trường văn hóa số.**

Thực hiện văn hóa trong Đảng, Đảng uỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc hoạt động của Đảng. Xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là phải phòng ngừa và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cụ thể hóa những chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Đảng uỷ xã đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đề ra nhiều giải pháp để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng. Theo đó, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được tỉnh thực hiện gắn với Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt. Xây dựng văn hóa Đảng gắn với đẩy mạnh xây dựng chính đôn Đảng, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh.

Xây dựng môi trường văn hoá số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hoá thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng thị trường văn hoá lành mạnh.

### **III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN**

#### **1. Hạn chế**

Việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về văn hoá ở xã trong thời gian qua chưa được đi sâu quan tâm tới chất lượng và hiệu quả thiết thực. Công tác thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là điều kiện đời sống kinh tế của nhân dân chưa ổn định, sự tác động rủi ro của điều kiện tự nhiên làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội còn cao.

Trong điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá với nhiều nước trên thế giới, có nhiều nét văn hoá hiện đại, cũng có những mặt trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta, do vậy một số văn hóa ngoại lai cũng hòa nhập vào trong một số ít lớp trẻ sống đua đòi tha hoá, có nguy cơ làm mất đi bản chất văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam.

Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động văn hoá nói chung và cho việc bảo tồn các di sản văn hoá của dân tộc ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế trong triển khai thực hiện, do đó một số di sản vẫn chưa đủ điều kiện để khôi phục. Bên cạnh đó, nhiều làng do điều kiện kinh tế khó khăn nên mãi lo làm ăn không nghĩ đến việc nâng cao đời sống tinh thần. Ngoài ra, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng của văn hoá ngoại lai mà thế hệ thanh thiếu niên đã dần đánh mất bản sắc văn hoá của dân tộc mình.

#### **2. Nguyên nhân**

Cấp ủy chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến các chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người, nhất là ở các đơn vị kinh tế.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, bước đầu được ngăn chặn, nhưng chưa bị đẩy lùi một cách đáng kể. Một số mặt đạo đức xã hội có biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng, lối sống thực dụng, hưởng thụ vật chất, khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội đã và đang ảnh hưởng không tốt đến giáo dục lý tưởng, đạo đức, nhân cách con người.

Khi đổi mới cơ cấu kinh tế kéo theo sự hội nhập của nền văn hóa, một bộ phận thanh niên tiếp thu văn hóa không qua chọn lọc dẫn đến sự du nhập văn hóa không phù hợp với truyền thống của người dân tộc thiểu số.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ**

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền trong nhân dân, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong phong trào văn hoá, văn nghệ, đề cao trách nhiệm của Chính quyền trong việc triển khai thực hiện các thiết chế về văn hoá, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hoá thể thao đúng quy định của pháp luật, đề cao vai trò của Mặt trận và các Đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện khẩu hiệu “Tơ Tung chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động của các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện trên lĩnh vực kinh tế với lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch đảm bảo sự phát triển hài hoà, ổn định đời sống xã hội, đồng thời lấy hoạt động văn hoá làm đòn bẩy để phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị xã hội, gắn với việc phát triển bảo tồn văn hoá với phát triển kinh tế du lịch một cách nhịp nhàng đảm bảo thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc.

3. Thường xuyên tiếp thu các chương trình phát thanh, truyền hình về văn hóa trên hệ thống thông tin đại chúng của đài phát thanh, truyền hình Trung ương, đài Tỉnh và đài Huyện, luôn cổ vũ động viên những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giữ gìn, tôn tạo, sưu tầm các di sản văn hoá và phong trào xây dựng nền văn hoá truyền thống độc đáo của các dân tộc trên địa bàn.

4. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hoá tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới; sớm khắc phục tình trạng chắp vá, tùy tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hoá, ở cả trung ương và địa phương...

5. Chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ...

6. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, nguồn gốc của mọi sự tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng ngay trong các ngành văn hoá, các cơ quan làm công tác văn hoá. Chú trọng thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khoá XI, XII và đặc biệt là các Kết luận, Quyết định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII của Đảng mới đây về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trên đây là báo cáo của xã Tơ Tung về kết quả 1 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

**Nơi nhận:**

- Phòng VH TT huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- TT UBND xã;
- Lưu vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Luân**